



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก  
เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๘ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	เลขประจำตัวผู้สมัคร
๑	นางสาววาสนา สวัสดิ์เดช	๐๑ - ๐๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม จะดำเนินการเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ และเมื่อได้ผู้บรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้วบัญชีสำรองให้ยกเลิก ทั้งนี้ในการแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศผลการสอบคัดเลือกนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงามจะออกคำสั่งแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) แล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสงัด สำนารูรีน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม

ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล  
 สำนักงานประมงอำเภอไปให้ดำรงตำแหน่งสำนักงานประมงอำเภอวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตต ระดับปฏิบัติการ  
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สอบ	ชื่อผู้สมัครสอบ	ตำแหน่ง/สังกัด	คะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน			รวม	คิดเป็นร้อยละ	ได้ลำดับที่
			ภาค ก	ภาค ข	ภาค ค			
๑	นางสาววาสนา สวัสดิ์ดีเดช	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	๘๖	๘๖	๘๓	๒๕๕	๘๕	๑

(ลงชื่อ)

(นายสงัด สักรากูรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม